

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC HỒI**

Số: 5499 /UBND-TH

V/v tham mưu, chuyển trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khoá VII

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngọc Hồi, ngày 24 tháng 11 năm 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi;
- Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 203/BC-HĐND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương (*chủ trì và phối hợp*) khẩn trương kiểm tra, rà soát và báo cáo giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri (*có Phụ lục giao nhiệm vụ cụ thể kèm theo*) bằng văn bản gửi về UBND huyện (*qua Văn phòng HĐND và UBND huyện*) **trước ngày 08/12/2022** để tổng hợp báo cáo theo quy định⁽¹⁾.

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo về Thường trực HĐND huyện trước **ngày 10/12/2022**.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.



Nguyễn Chí Tường

(1) **Lưu ý:** Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu đề xuất hướng xử lý và báo cáo kết quả trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm các ý kiến của cử tri; trích dẫn cụ thể văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan.

PHỤ LỤC
GIAO NHIỆM VỤ TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 5 HUYỆN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Kèm theo Công văn số: 3499 /UBND-TH ngày 24 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Ngọc Hồi)

STT	NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
I	Xã Đăk Xú (04 ý kiến)			
1	Cử tri Tổng Văn Chín, thôn Ngọc Tiên, xã Đăk Xú kiến nghị: Đề nghị Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ngọc Hồi thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải có lộ trình cụ thể, rõ ràng từng tuyến; các tuyến đường được quét dọn, thu gom sạch sẽ, không để rác vương vãi, tồn đọng qua ngày gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến những hộ dân sinh sống xung quanh khu vực.	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện	UBND xã Đăk Xú; UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, giải quyết
2	Cử tri Lê Thị Dung, thôn Ngọc Yên, xã Đăk Xú kiến nghị: Đề nghị UBND huyện tạo điều kiện cho phép các hộ gia đình trên địa bàn Thôn có diện tích đất ruộng bị trũng thấp được đổ đất để phát triển sản xuất.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	CN Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Đăk Xú	Rà soát, tham mưu, trả lời
3	Cử tri Bùi Văn Mão, thôn Thung Nai, xã Đăk Xú kiến nghị: + Hạ tầng giao thông, đường liên thôn tại thôn Thung Nai lầy lội, người dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị xem xét cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp. + Sân vận động của huyện (trên địa bàn xã) không sử dụng, mùa mưa ngập nước. Đề nghị UBND huyện có phương án cải tạo, sửa chữa để tạo sân chơi thể thao cho Nhân dân.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng Ban quản lý DA ĐTXD huyện	Phòng Tài chính-Kế hoạch; UBND xã Đăk Xú;	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
4	Cử tri Nguyễn Trọng Thắng, thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú kiến nghị: Tuyến đường đầu nối tuyến đường Quốc lộ 40 rẽ vào các Trường Mầm Non, Trường TH-THCS xã Đăk Xú có khoảng 50 hộ dân, đến giờ tan học gây ra mất	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Phòng TCKH; UBND xã Đăk Xú	Kiểm tra, tham

	an toàn giao thông (<i>đã có va chạm nhẹ</i>). Đề nghị xem xét nghiên cứu mở tuyến đường tránh giảm tải, để người dân đi lại thuận tiện.			mu, trả lời
II.	Thị trấn Plei Kần (11 ý kiến)			
5	<p>Cử tri thị trấn Plei Kần kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn thị trấn nói chung, các thôn, TDP có người DTTS nói riêng rất khó khăn về điều kiện kinh tế gia đình nên dẫn đến việc không tham gia mua bảo hiểm y tế tại gia đình và học sinh. Thời gian vừa qua huyện giao chỉ tiêu người dân tham gia BHYT và BHYT học sinh, tuy nhiên hiện nay các trường học thu tiền mua BHYT học sinh gây áp lực cho các trường và các Thầy Cô giáo trong việc vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế như: (1) Gây hiểu lầm cho phụ huynh Thầy cô giáo là người bán bảo hiểm y tế (2) Khi thầy cô nhắc các cháu nhiều lần gây tâm lý xấu hổ cho học sinh, dễ dẫn đến nghỉ học. (3) Hiện nay các chỉ tiêu bảo hiểm Y tế, BHXH được giao chỉ tiêu về cho các xã thị trấn, các trường học phải thực hiện hết tất cả các nội dung tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, bên cạnh đó, trách nhiệm vào cuộc sâu sát của cơ quan Bảo hiểm XH huyện chưa làm tốt vai trò, phối hợp tuyên truyền vận động đến các thôn-TDP, Nhà trường; mới chỉ dừng lại trách nhiệm của cơ quan thường trực BCĐ BHXH-BHYT huyện (<i>chỉ phát hành văn bản chỉ đạo, thông kê, kế hoạch kiểm tra các xã, thị trấn...; công tác tuyên truyền chỉ dừng lại ở các bảng Pano, áp phích</i>).</p> <p>Để tránh tình trạng trên đề nghị UBND huyện có ý kiến với các ngành xem xét, có hướng giải pháp như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là Pháp lệnh từ Trung ương về cơ sở nên cần có chính sách, giải pháp lâu dài, trong thời gian tới cần ngân sách Nhà nước hỗ trợ tăng thêm cho nhóm BHYT HSSV (<i>cụ thể nhà nước lên 40 %, tỉnh lên 20 %, HSSV giảm 40%</i>) và hỗ trợ người DTTS trên địa bàn để tăng đối tượng tham gia. - Cần có cơ chế đưa các loại hình người dân tham gia Bảo hiểm thương mại vào tỷ lệ bao phủ chung của địa phương vì số đối tượng này tham gia trên địa bàn nhiều và có nhiều gói ưu đãi hỗ trợ. 	Bảo hiểm xã hội huyện	Phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND các xã, thị trấn;	Kiểm tra, tham mu, trả lời

	<p>- Cần có giải pháp tuyên truyền mạnh mẽ, chuyên sâu và bóc tách đối tượng tham gia, chưa tham gia để các địa phương có giải pháp vận động tuyên truyền. Không giao hết trách nhiệm cho địa và các trường học.</p> <p>- Đối với các cháu học sinh học tại các trường, nhất là học sinh người DTTS còn khó khăn về kinh tế thì cần phải có giải pháp cụ thể, không nên để giáo viên nhắc nhở, đôn đốc các em mua để đạt chỉ tiêu mà phải có giải pháp phù hợp để tránh tình trạng áp lực từ việc bắt buộc mua BHYT gây ra tâm lý học sinh bỏ học.</p>			
6	<p>Cử tri thị trấn Plei Kần kiến nghị: Trước kỳ họp thứ 4 cử tri có ý kiến đề nghị UBND huyện sớm có kế hoạch đầu tư hệ thống điện công lộ trên các tuyến đường thị trấn chưa được đầu tư. Qua kết quả trả lời của UBND huyện có tiếp thu và sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư. Đến nay chưa thấy có Kế hoạch đầu tư của huyện về nội dung này; đồng thời trả lời của UBND huyện không trả lời cụ thể thời gian nào. Vậy cử tri tiếp tục kiến nghị, đề nghị UBND huyện chỉ đạo ban hành kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn đầu tư và sớm đầu tư để thuận lợi cho bà con.</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Phòng TCKH; UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
7	<p>Cử tri Tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư nâng cấp vỉa hè, cống ly tâm tại tuyến đường Hùng Vương (<i>từ ngã khu vực chợ đến nhà hàng Phương Dung</i>), vì hiện nay hệ thống vỉa hè và rãnh thoát nước đã bị xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Phòng TCKH; UBND thị trấn Plei Kần	Tham mưu, trả lời
8	<p>Cử tri Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị UBND huyện đầu tư đường Lê Hữu Trác đấu nối với đường phía Nam thị trấn Plei Kần cho bà con thuận lợi đi lại. Vì hiện nay đã thi công làm đường bao phía Nam nhưng chưa đấu nối được với đường Lê Hữu Trác.</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Phòng TCKH; UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
9	<p>Cử tri Đinh Công Cường - thôn 6, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Năm 2014, UBND huyện thu hồi đất của gia đình tôi làm khu Huyện đội có diện tích 1,1ha. Tại báo cáo 847/BC-UBND huyện ngày 21/10/2020 của UBND huyện trả lời</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	BQLDA ĐTXD huyện; UBND thị	Kiểm tra, tham

	kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 10 sẽ điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch giao đất để tiếp tục giao đất cho người dân theo quy định (có 32 hộ dân liên quan đến việc giao đất). Nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa được cấp đất. Vậy tôi tiếp tục đề nghị UBND huyện xem xét cấp đất lại cho gia đình tôi.		trấn Plei Kần	muu, trả lời
10	Cử tri Đinh Thị Lan thôn 6, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Trước đây gia đình tôi bị thu hồi đất cao su để làm khu hành chính huyện Ngọc Hồi và đã được UBND huyện cấp lại đất tại đồi Bình Minh nhưng khi gia đình vào khai phá để trồng cây thì người dân xã Đăk Xú không cho gia đình tôi khai phá và nói là đất của họ. Vậy gia đình tôi đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết cho gia đình tôi.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND thị trấn; UBND xã Đăk Xú	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
11	Cử tri Lục Văn Vinh – Đại diện một số hộ dân Thôn 7, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Hiện nay người dân Thôn 7 đang sinh sống dọc ven đường Quốc lộ 14 đang có nhu cầu làm bìa đỏ, nhưng do đất ở của bà con vướng vào đất quy hoạch làm cây xanh, nên không làm bìa đỏ được. Vậy chúng tôi rất mong UBND huyện xem xét, nếu được sớm điều chỉnh quy hoạch để tạo điều kiện cho người dân làm bìa đỏ.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng Kinh tế và Hạ tầng; UBND thị trấn	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời
12	Cử tri Nguyễn Ngọc Hồi - Thôn 5, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị UBND huyện làm việc với Công ty Thủy điện Plei Kần, vì vừa qua dòng nước chảy của Thủy điện làm sạt lở đất rẫy thiệt hại 30 m ² cây cao su của gia đình nhà tôi (tại xã Đăk Kan). Đề nghị có hướng giải quyết và bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Phòng TN&MT; UBND xã Đăk Kan	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời
13	Cử tri Phạm Thị Nguyệt - Thôn 5, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Trong thời gian qua gia đình tôi bị tiêu huỷ hoàn toàn đàn heo do bị dịch tả lợn Châu Phi, tổng thiệt hại là 1.592 kg/37 con heo. Hiện nay gia đình đang rất khó khăn, không đủ điều kiện để khôi phục, tái đàn. Vậy đề nghị UBND huyện chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan xem xét tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để gia đình tôi khôi phục, tái đàn để tiếp tục chăn nuôi.	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND thị trấn; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời

14	Cử tri TDP 3 - Thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và có giải pháp về việc thu hẹp nhỏ lại bùng binh chỗ chợ, để mở rộng làn đường và điểm giao nhau giữa đường Hùng Vương -Ngô Gia Tự - Hoàng Văn Thụ, vì hiện nay tại 2 điểm giao nhau này nhỏ, hẹp rất dễ gây tai nạn giao thông.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
15	Cử tri Nguyễn Thị Quý - Thị trấn Plei Kần kiến nghị: Hiện nay tôi có 1922m ² đất rẫy đã được đo đạc 2001 (có trích lục) tại vị trí hẻm đường Trần Quốc Toàn, thị trấn Plei Kần. Bà Cảnh, bà Nương tranh chấp đất với nhà tôi. Đến nay tôi chưa làm bìa. Vạy đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện để cho tôi làm bìa vì diện tích đất trên của nhà tôi.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời
III	Xã Đăk Ang (01 ý kiến)			
16	Cử tri Thôn Lông Dôn, xã Đăk Ang kiến nghị: Công trình thủy điện Đăk Piu 2, trong quá trình vận hành đã gây ảnh hưởng thiệt hại một số diện tích đất, cây cối hoa màu của nhân dân. Tháng 5 năm 2022, Công ty thủy điện phối hợp với UBND xã và các hộ dân bị thiệt hại tiến hành kiểm tra, đo đạc, xác minh mức độ thiệt hại và đã có biên bản thống nhất mức hỗ trợ thiệt hại. Đến ngày 20/6/2022 Công ty Thủy điện Đăk Piu 2 có văn bản cam kết sẽ thực hiện chi trả xong cho Nhân dân trước ngày 20/7/2022, nhưng đến nay Công ty cũng chưa thực hiện hỗ trợ cho Nhân dân như đã cam kết. UBND xã đã nhiều lần làm việc với đại diện Công ty, tuy nhiên phía đại diện Công ty không phối hợp và không thực hiện các nội dung đã cam kết. Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với Công ty Thủy điện thực hiện hỗ trợ cho Nhân dân để Nhân dân khôi phục sản xuất theo nội dung đã cam kết.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Phòng TN&MT; UBND xã Đăk Ang	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời
IV	Xã Pờ Y (có 02 ý kiến)			
17	Cử tri Bùi Văn Linh -Thôn Bắc Phong, xã Pờ Y kiến nghị: Hiện nay trên đoạn đường quốc lộ 40 qua địa bàn thôn một số bóng điện công lộ đã bị cháy,	Trung tâm Môi trường & DVĐT	Phòng KT&HT;	Kiểm tra, rà

	hur hồng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, thay bóng điện đảm bảo thấp sáng tuyến công lộ nêu trên.		UBND xã Pờ Y	soát, tham mưu, trả lời
18	Cử tri Đặng Văn Vỹ - Thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y kiến nghị: Bà Trần Thị Liêng vào tháng 3/2021 có bị gãy chân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi. Qua thời gian điều trị chân của bà Liêng có dấu hiệu bị nhiễm trùng, gia đình xin chuyển viện lên tuyến trên nhưng bệnh viện không đồng ý, đến khi chân của bà Liêng bị nhiễm trùng nặng, bệnh viện mới cho bà Liêng chuyển tuyến. Đề nghị các cấp xem xét trách nhiệm đối với y, bác sỹ bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, có biện pháp chấn chỉnh để đảm bảo việc điều trị cho bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh được tốt hơn.	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi	UBND xã Pờ Y	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
V	Xã Đăk Kan (01 ý kiến)			
19	Cử tri Nguyễn Văn Bình - Thôn 2, xã Đăk Kan kiến nghị: Hiện nay bãi rác trong Đăk Kan đã quá tải đề nghị Ủy ban nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ làm bãi rác mới để giảm tải cho bãi rác hiện nay.	BQL DAĐTXD huyện	Trung tâm MT&DVĐT; UBND xã Đăk Kan	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
VI	Xã Đăk Dục (01 ý kiến)			
20	Cử tri A Hào - Thôn Nông Chả, xã Đăk Dục kiến nghị: Hiện tại thôn Nông Chả là thôn mới được xác nhập lại giữa hai thôn (<i>Chả Nội 1 và thôn Nông Nhảy 1</i>) trong quá trình sinh hoạt của bà con Nhân dân Thôn còn gặp khó khăn khi tham gia sinh hoạt, đoạn đường đi lại tương đối xa, diện tích Nhà rông hiện tại nhỏ, số lượng Nhân dân của hai thôn nhập lại đông hơn; vì vậy cử tri thôn Nông Chả đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng Nhà sinh hoạt ở vị trí trung tâm (<i>giữa hai Thôn cũ</i>) để thuận lợi cho việc đi lại.	Phòng Tài chính-Kế hoạch	UBND xã Đăk Dục	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời